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Dear Ms. Cao Thi Phi Van – Vice Director of Investment and Trade Promotion Center of HCMC, 

Dear Mr. Lim Dyi Chang – Executive Director, Country Head of Commercial Banking, UOB, 

Dear Ms. Le Na – Vice President, FDI Advisory, United Overseas Bank, 

Dear Mr. Tran Van Bich – Head of Economic Development Research Division, HCMC Institute 

for Development Study, 

Dear Distinguished guests, ladies & gentlemen, 

 

Today we joint forces in our first Vietnam-German Green Growth Forum, driving as one 

team for sustainable development, green policies, net zero targets, new investments, and 

greenhouse emission reporting. 

It is this holistic view we as community need, to drive the Vietnamese economy towards 

the COP26 commitments for achieving net zero emissions by 2050. Furthermore, 

Vietnam has commitments in some trade agreements related to low-carbon targets, such 

as the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 

(CPTPP) and the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA). We as the foreign 

business community are deemed to support Vietnam on this journey with our expertise 

and network.  

Therefore I am very pleased to experience that the German Business Association (GBA) 

host this forum together with the Investment and Trade Promotion Center of Ho Chi Minh 

City (ITPC) and the United Overseas Bank (UOB) for the first time. 

Green Growth offers new opportunities for economies and businesses to gain 

competitiveness. New business models, getting implemented, new technologies are 

emerging and whole supply chains are transforming. This sets up plenty of growth 

pathways for enterprises in Vietnam by driving low carbon goods and services, 

addressing new markets and empowering partners in going green. 

We believe Vietnam is well set for a sustainable future by leveraging on its strong public 

private partnerships, openness for policy reforms and innovative business community. 

And hosting this event in particular for the German Business Community in HCMC is 

logical, aligning with HCMC’s path towards achieving net zero emissions and recognizing 

the city’s significant influence as the economic hub of Vietnam. Here we find a strong 

network of companies, universities and partners to drive new ideas and implement 

change.  



 

Nevertheless, challenges remain on the route to success. Rapid urbanization in Vietnam 

and HCMC driven by rising population is putting pressure on nature, agriculture and 

energy in particular. With this trend further modern infrastructure is required again and 

has a negative impact on the environment. Policies still need to be refined to support new 

technologies and drive higher standards. We as the GBA constantly emphasize on 

needed improvements in financing, administration, infrastructure, digitalization and 

foreign labor – all in connection with our common mission to grow Vietnam in a 

sustainable way. 

German businesses have been at the forefront of innovation and progress for green 

growth. Their commitment to environmental sustainability and social responsibility has set 

them apart as leaders in the global business community. However, there is still much 

work to be done, including in regions like Ho Chi Minh City and the southern region of 

Vietnam. 

In recent years, German businesses operating in these regions have faced various of the 

mentioned challenges leading to delays in implementing sustainable practices. Limited 

resources, lack of awareness, and regulatory barriers have hindered their efforts to fully 

embrace sustainable development.  

We believe this forum today will set a strong signal to overcome those challenges and 

driving us together towards deeper cooperation for a sustainable Vietnam. 

Last but not least I want to thank ITPC and UOB, driving this event together with the GBA 

and making a true difference. Furthermore, I want to thank our GBA members their inputs 

today, namely BASF, FPT and Syntegra. Your expertise will help us to create strong 

vision ahead. 

Thanks again to all organizers, sponsors and participants. Xin cam on. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH 

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP ĐỨC TẠI VIỆT NAM (GBA) 

HỘI THẢO “HỢP TÁC VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” 

Ngày 28 tháng 3 năm 2024 

 

Kính thưa bà Cao Thị Phi Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu 

tư Thành phố Hồ Chí Minh, 

Ông Lim Dyi Chang – Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp – ngân hàng UOB, 

Bà Lê Na – Giám đốc hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài – UOB, 

Ông Trần Văn Bích – Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển kinh tế, Viện Nghiên cứu phát 

triển TP. Hồ Chí Minh 

Kính thưa quí vị, 

Hôm nay, chúng ta phối hợp tổ chức Diễn đàn Tăng trưởng Xanh Việt Nam-Đức đầu tiên 

hướng tới sự phát triển bền vững, chính sách xanh, mục tiêu giảm khí thải bằng 0, đầu 

tư mới và báo cáo về phát thải khí nhà kính. 

Đây chính là quan điểm toàn diện mà chúng ta cần, để đưa nền kinh tế Việt Nam hướng 

tới các cam kết tại COP26 về việc đạt được lượng khí thải bằng 0 vào năm 2050. Hơn 

nữa, Việt Nam đã cam kết trong một số thỏa thuận thương mại liên quan đến mục tiêu 

giảm khí carbon, như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ về Đối tác Xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA). Chúng 

tôi, cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, bằng chuyên môn và mạng lưới của chúng tôi, 

hoàn toàn ủng hộ Việt Nam trong hành trình này. 

Vì vậy, tôi rất vui mừng khi lần đầu tiên Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) phối hợp cùng 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Ngân hàng 

UOB (United Overseas Bank) tổ chức Diễn đàn này. 

Tăng trưởng Xanh mở ra cơ hội mới cho nền kinh tế và doanh nghiệp để nâng cao sự 

cạnh tranh. Mô hình kinh doanh mới đang được triển khai, công nghệ mới đang nổi lên 

và toàn bộ chuỗi cung ứng đang biến đổi. Điều này tạo ra sự tăng trưởng cho các doanh 

nghiệp tại Việt Nam bằng cách thúc đẩy hàng hóa và dịch vụ carbon thấp, khám phá thị 

trường mới và ủng hộ đối tác trong việc xanh hóa. 

 

 



 

Chúng tôi tin rằng Việt Nam đã chuẩn bị tốt cho một tương lai bền vững bằng cách tận 

dụng các đối tác công tư, sự mở cửa cho các cải cách chính sách và cộng đồng doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo. Và việc tổ chức sự kiện này đặc biệt dành cho cộng đồng doanh 

nghiệp Đức tại thành phố Hồ Chí Minh là hợp lý, phù hợp với hướng đi của thành phố 

trong việc đạt được khí thải bằng 0 và tầm ảnh hưởng quan trọng của thành phố như là 

trung tâm kinh tế của Việt Nam. Ở đây, chúng ta có một mạng lưới của các công ty, 

trường đại học và đối tác đã thúc đẩy những ý tưởng mới và thực hiện sự thay đổi. 

Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức trên con đường thành công. Sự đô thị hóa nhanh 

chóng tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh do sự gia tăng dân số đang ảnh hưởng 

đến thiên nhiên, nông nghiệp và năng lượng nói riêng. Với xu hướng cần một cơ sở hạ 

tầng hiện đại hơn thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Để hỗ trợ công nghệ mới 

và nâng cao tiêu chuẩn thì cần hoàn thiện các chính sách. Chúng tôi, GBA, luôn nhấn 

mạnh cần cải tiến về tài chính, thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng, số hóa và lao động 

nước ngoài - tất cả đều liên quan đến nhiệm vụ chung của chúng ta là phát triển Việt 

Nam một cách bền vững. 

Các doanh nghiệp Đức đã luôn đứng đầu trong sự đổi mới và tiến bộ trong lĩnh vực tăng 

trưởng xanh. Sự cam kết của họ đối với môi trường bền vững và trách nhiệm xã hội đã 

đưa họ thành những người dẫn đầu trong cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, 

vẫn còn rất nhiều việc cần triển khai ở các khu vực như Thành phố Hồ Chí Minh và khu 

vực phía Nam. 

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Đức hoạt động trong những khu vực này 

đã đối mặt với nhiều thách thức được đề cập, dẫn đến sự trì hoãn trong việc triển khai 

các giải pháp bền vững. Hạn chế về tài nguyên, thiếu sự đào tạo về kiến thức và những 

rào cản về các quy định đã làm trì hoãn sự nỗ lực của họ trong việc thực hiện phát triển 

bền vững. 

Chúng tôi tin rằng diễn đàn hôm nay cũng sẽ là lời nhắc nhở để giúp họ vượt qua những 

thách thức và chúng ta cùng nhau hợp tác nhiều hơn nữa vì một Việt Nam bền vững. 

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn ITPC và UOB, đã tổ chức sự kiện này cùng với GBA và tạo 

ra sự khác biệt thực sự. Hơn nữa, tôi muốn cảm ơn các thành viên GBA đã đóng góp 

chia sẻ kiến thức về chủ đề ngày hôm nay, đặc biệt là BASF, FPT và Syntegra. Với những 

kiến thức này sẽ giúp chúng tôi tạo ra tầm nhìn mạnh mẽ phía trước. 

Cảm ơn một lần nữa đơn vị đồng tổ chức, nhà tài trợ và người tham gia diễn đàn hôm 

nay. Xin cảm ơn. 


